

Kính gửi các gia đình Rocketeer,

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo (các) Rocketeer và gia đình luôn được an toàn. Chúng tôi cũng đang làm mọi thứ trong khả năng có thể để tiếp tục mở cửa các trường học, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của CDC. Do đó, chúng tôi muốn thông báo rằng có thể vào một thời điểm nào đó trong năm học này, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cách ly (các) Rocketeer của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ xảy ra trong trường hợp Rocketeer của quý vị đã có các triệu chứng của COVID-19 hoặc đã được xác định là người tiếp xúc gần với ai đó trong khuôn viên trường được chẩn đoán là dương tính với COVID-19.

Trong trường hợp Rocketeer của quý vị phải bị cách ly, nhà trường sẽ đảm bảo rằng em vẫn tiếp tục nhận được chương trình học chất lượng cao tại nhà để giúp em bắt kịp chương trình học của nhà trường. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp chương trình học tập để Rocketeer hoàn tất, trong đó em có thể được yêu cầu hoàn tất đồng thời cả gói chương trình học trực tuyến và học bằng sách bài tập. Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn của CDC và trung tâm y tế cộng đồng địa phương, Rocketeer của quý vị có thể tiếp tục chương trình học trực tiếp đầy đủ sau khi khỏi bệnh.

Chúng ta phải phối hợp cùng nhau để đảm bảo luôn an toàn khỏi COVID-19. Điều này có nghĩa là tất cả những người lớn đủ điều kiện sẽ được tiêm vắc xin và quý vị sẽ theo dõi các triệu chứng của con em mình. Theo CDC, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đều có một loạt các triệu chứng sau: sốt hoặc ớn lạnh, ho, thở gấp hoặc khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác lần đầu, đau họng, nghẹt mũi hay sổ mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa và tiêu chảy. Nếu con em quý vị xuất hiện một hoặc nhiều triệu chứng của COVID-19, vui lòng thực hiện các bước sau đây (ngoài việc tuân thủ mọi hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ y tế của gia đình quý vị):

- **Thông báo ngay cho quản lý văn phòng**, bất kể lần có mặt gần nhất của con em quý vị trong khuôn viên trường là khi nào. Điều này sẽ giúp chúng tôi có cơ hội tiến hành truy vết triệt để người tiếp xúc gần và liên lạc kịp thời các gia đình khác khi cần thiết.
- **Những học sinh bị sốt (nhiệt độ cơ thể trên 100.4°F), nôn mửa hoặc tiêu chảy sẽ phải ở nhà cho đến khi hết triệu chứng bệnh trong ít nhất 24 giờ.** Đây là chính sách y tế chuẩn của chúng tôi bất kể có xảy ra đại dịch hay không, nhưng chúng ta càng phải tuân thủ chính sách đó vào lúc này.

Nếu con em quý vị đang có các triệu chứng nhẹ mà không bị sốt, chẳng hạn như đau đầu nhẹ hoặc nghẹt mũi (có thể là triệu chứng phổ biến của các bệnh không lây nhiễm kể cả dị ứng theo mùa), quý vị có thể đưa con em đến trường để làm xét nghiệm nhanh COVID-19. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, con em quý vị sẽ được phép đi học với điều kiện là các triệu chứng đó không diễn tiến theo chiều hướng xấu hơn.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về các chỉ thị cách ly tại Rocketship [TÊN TRƯỜNG], vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Trân trọng,
[HIỆU TRƯỞNG]
[TRỢ LÝ HIỆU TRƯỞNG]
[QUẢN LÝ VĂN PHÒNG]
[ĐIỆN THOẠI]
[EMAIL]